

KBS พื้นฐานพลิกบวก ราคาน้ำตาลพุ่งแรง ชดเชยเงินเคลมโรงไฟฟ้า

ทันหุ้น - KBS ล้นไตรมาส 3/2559 ผลงานพลิกเป็นกำไร จากช่วง Q2/2559 ที่ขาดทุนรวม 147 ล้านบาท อันสืบราคาน้ำตาลโลกถดถอยอดขายโตต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าเจรจาบริษัทเคลมค่าเสียหายกรณีโรงไฟฟ้าราว 130 ล้านบาท หวังนำเงินช่อมแซมโรงไฟฟ้า

นายถกล ถวิลเต็มทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ KBS เปิดเผยว่า บริษัทคาดผลงานในไตรมาส 3/2559 จะสามารถพลิกกลับมาเป็นบวกได้ จากช่วงไตรมาส 2/2559 ที่ขาดทุนรวม 147 ล้านบาท เนื่องจากแนวโน้มราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศขยายตัว อีกทั้งธุรกิจยังไม่มีภาระบันทึกรายการค่าใช้จ่ายพิเศษกรณีเหตุหม้อไอน้ำและส่วนประกอบได้รับความเสียหายดังเช่นช่วงที่ผ่านมาที่สูงกว่า 100 ล้านบาทด้วย

ขณะที่ผลประกอบการปี 2559 บริษัทยังเชื่อตัวเลขของพลิกเป็นบวกได้ จากปีก่อนที่ขาดทุนรวม 50.18 ล้านบาท หลังช่วงครึ่งแรกปีนี้มีกำไรแล้ว 114.35 ล้านบาท ประกอบกับแนวโน้มคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ผลิตภัณฑ์น้ำตาลยังเติบโตได้เป็นอย่างดี และราคาเฉลี่ยปีนี้ปรับเพิ่มเป็น 19 เซ็นต์ต่อปอนด์ จากปี 2558 ที่ราว 14 เซ็นต์ต่อปอนด์

● ดิลเคลมประกัน

นายถกล กล่าวเสริมว่า ในแง่กรณีอุบัติเหตุหม้อไอน้ำของบริษัท ผลิตไฟฟ้านครบุรี จำกัด (KPP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแตกเสียหาย ทำให้หม้อไอน้ำและส่วนประกอบบางส่วน ของ KPP ได้รับความเสียหายในบริเวณจำกัด ซึ่งจากความเสียหายดังกล่าว KPP จึงมีความจำเป็นต้องหยุดใช้หม้อไอน้ำดังกล่าว เพื่อดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขความเสียหาย รวมทั้งต้องหยุดการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นเวลาประมาณ 60 วันนับปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับทางบริษัทประกันภัยเพื่อขอค่าสินไหมทดแทน

โดยเบื้องต้นมีมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นประมาณ 130 ล้านบาท คาดน่าจะให้เห็นความชัดเจนเกี่ยวกับเงินชดเชยค่าเสียหายต่างๆ กรณีที่เกิดขึ้นอย่างช้าไม่เกินต้นปี 2560 ซึ่งหากทุกอย่างเป็นตามที่วางไว้ จะทำให้ธุรกิจมีการบันทึกรายการดังกล่าวเข้ามาเพิ่มเติม

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านั้นนายทัศน วนากรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) ระบุว่าทาง KBS มีแผนลงทุนก่อสร้างโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ขนาด 20,000 ตันต่อวัน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการเรื่อง EIA และศึกษาแผนการจัดหาเงิน (Financing) เพื่อสนับสนุนโครงการ ซึ่งในเบื้องต้นมีสถาบันการเงินหลายแห่งให้ความสนใจในการสนับสนุนโครงการ